
 
 

Fundur í stjórn Félags landnema á Fellsmörk miðvikudag 22. maí 2019 að 
Hæðargarði 34, 108 Reykjavík. 
  
Mættir: Einar Ragnar Sigurðsson, Einar Kristjánsson, Jóhanna Ólafsdóttir, Valdimar 
Reynisson og Hallur Björgvinsson.  
  
 
Dagskrá fundar og fundargerð: 

  
1. Staða mála vegna samráðsvettvangs með SR til að móta framtíð Fellsmerkur. 

Hallur upplýsti að nefnd stjórnar SR og fulltrúa Fellsmerkurfélagsins hafi ekki komið saman 
enn og ekki líklegt að það verði fyrr en í haust. Hlutverk hennar er að skipuleggja Fellsmörkina 
eftir kaup SR á landi. 
 

2. Samningamál. Rætt var um að taka þyrfti samninga landnema upp og samræma þá. Rætt var 
um stjórnunarkostnað sem SR tekur af leigugjöldum og hvort hann sé of hár. 
 

3. Staða mála á vegum, girðingum og öðru slíku sem þarf að koma í farveg fyrir næsta sumar. 
Girðingar verða yfirfarnar í verktöku í sumar (Hallur og Sævar). Lagfæra þarf vegaslóðir í 
Gilbraut og Hólsbraut. ERS formaður ræddi nýlega við Helga framkvæmdastjóra SR um málið. 
Standa vonir til að gengið verði í þessi mál sem fyrst. 
 

4. Plöntudagur. Valdimar upplýsti að pantaðar hefðu verið 5088 plöntur til niðursetningar. 
Plöntunardagur var settur 29. Júní og yrði plantað sameiginlega við enda Fellsins eins og í 
fyrra. 
 

5. Undirbúningur fyrir aðafund 2019. Aðalfundur félagsins verður 4. Júní að Elliðavatni. Ákveðið 
að fá Magnús J. Til að vera fundarstjóri. Leitað verður að fyrirlesara (ERS). Valdimar mun 
kaups veitingar sem verða á fundinum. 
 

6. Önnur mál. Engin mál undir þessum lið. 

 

 

 

Fundi slitið klukkan 21:30. Einar Kristjánsson fundarritari. 

 


